

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๐๖๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง สรุข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๐๘๔๘ จำนวน ๑ ชุด  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ของจังหวัด เช่น มาตรการเพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ (พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน พื้นที่โล่ง การดำเนินกิจกรรมในภาคการเกษตร ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมการเผาและฝุ่นละออง และมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑



ที่ นร ๐๔๐๕/ ๐๘๔๘

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปร้องสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปร้องสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)  
๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระบบ PM1

ด้วยในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และมีข้อสั่งการในโอกาสดังกล่าว

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอส่งสรุปร้องสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้โปรดรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ ภายใน ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย



สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล
๑.	<u>การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม</u> - ให้ กษ. เร่งออกประกาศมาตรการตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือหรือชดเชยจากภาครัฐ หากเกษตรกรมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม	กษ.	๗.๑.๓
๒.	<u>การส่งเสริมการค้าสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผา</u> - ให้ พณ. ส่งเสริมการค้าสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา	พณ.	๗.๑.๓
๓.	<u>การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร</u> - ให้ อก. สนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและลดปัญหาการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร	อก.	๗.๑.๓

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล
๔.	<u>การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน</u> - ให้ กษ. พณ. ทส. มท. อก. และ กทม. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> ) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> )	กษ./ พณ./ ทส./ มท./ อก./ กทม.	๗.๑.๓
๕.	<u>การรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)</u> - ให้ กษ. พณ. ทส. มท. อก. และ กทม. รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM <sub>2.5</sub> ) ผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	กษ./ พณ./ ทส./ มท./ อก./ กทม.	๗.๑.๓

ทั้งนี้ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

-----

จัดทำโดย กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
สุภิษา สรุปรายงาน / อภนิษฐ์ ตรวจรายงาน